



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27420

หน้า: 12(ซ้าย)

Col.Inch: 13.96 Ad Value: 25,128

PRValue (x3): 75,384

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

คลิป: 555



เกษตรวันนี้.....● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตัดริบบิ้นเปิดตัวยิ่งใหญ่ “Rubber Showcase” ห้องแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหาสถานที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ยางของตนเองมานำเสนอเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตยาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ กยท.จ.จันทบุรี บริเวณเดียวกันกับร้านกาแฟคาเฟ่เมซอน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดินร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) .....

● โดยวางเป้าหมาย Rubber Showcase แห่งนี้ เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ขณะนี้มีขุมขุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรี จำกัด นำผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หมอนจากยางพารา กระเป๋าสานจากยางพารา ยางนวดพกพา เจลประคบร้อน-เย็นจากยางพารา เสื้อสะหมาด/เสื้อโยคะจากยางพารา และสินค้าแปรรูปยางเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ที่รวบรวมมาจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค.....●

นายกะหล่ำปลี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#)

ยอมรับ



## เด่นวันนี้

# กยท. เปิดตัว “Rubber Showcase” ห้องแสดง-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างเม็ดเงิน ป้อนสินค้าถึงมือผู้บริโภค



เผยแพร่ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 กยท. ตัดริบบิ้นเปิดตัวยิ่งใหญ่ “Rubber Showcase” ห้องแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมป้อนถึงมือผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.เพิก เลิศวังพง** ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย **นายสุทธศักดิ์ ต่างวริยกุล** รักษาการแทนผู้อำนวยการ กยท. และคณะผู้บริหารระดับสูงของ กยท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ณ ลานด้านหน้า กยท. จังหวัดจันทบุรี หวังเพิ่มช่องทางจำหน่าย-สร้างโอกาสเข้าถึงสินค้ายางพารา นำรายได้สู่ชาวสวนยางไทย





ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Rubber Showcase) ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยางพาราให้กับทุกภาคส่วนทั้งระบบ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน และมีการขยายช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น กยท. จึงดำเนินโครงการห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ด้านการแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา โดยพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นในการกำหนดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ อยู่ในพื้นที่ กยท. จังหวัดจันทบุรี และ กยท. สาขาทุ่งสง ซึ่ง กยท. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นเงินรวมกว่า 1,000,000 บาท ตั้งเป้าให้เป็นสถานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์แปรรูปยางและไม้ยางจากสถาบันเกษตรกรฯ และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สามารถกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่





ด้านนายสุชาติ ศักดิ์ กล่าวว่า การเปิดตัว “Rubber Showcase” ของ กยท. ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหาสถานที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ยางของตนเองมานำเสนอ เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตยางของสถาบันฯ เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภค จนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ โดยเริ่มนำร่องเปิดจุดแสดงสินค้าในพื้นที่ กยท. จังหวัดจันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับร้านกาแฟคาเฟ่เมซอน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จึงเป็นโอกาสดีที่กลุ่มประชาชนและผู้มาใช้บริการร้านกาแฟฯ จะเข้าถึงสินค้ายางพารา โดยวางเป้าหมาย Rubber Showcase แห่งนี้ เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งขณะนี้ มีชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรี จำกัด นำผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หมอนจากยางพารา กระเป๋าสานจากยางพารา ยางนวดพกพา เจลประคบร้อน-เย็นจากยางพารา เสื้อลมหมาด/เสื้อโยคะจากยางพารา และสินค้าแปรรูปยางเพื่อสุขภาพอื่นๆ ที่รวบรวมมาจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค







“กยท. สนับสนุนให้เกิดการกระจายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปยางและไม้ยาง ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่าย ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสัมผัสและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้จริง สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุขทัตน์ กล่าวทิ้งท้าย





























Siam Hotline News

ประเด็นข่าวร้อน ข่าวด่วนทั่วไทย



เกษตรยุคใหม่-ภูมิภาค

พฤศจิกายน 6, 2024

### กยท. เปิดห้องแสดง-จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มช่องทาง-นำรายได้สู่ชาวสวนยาง

Posted By: aneaphong / 0 Comment

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 46 ครั้ง

กยท. เปิดตัว "Rubber Showcase" ห้องแสดง - จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างเม็ดเงิน ป้อนสินค้าถึงมือผู้บริโภค



กยท. ตัดริบบิ้นเปิดตัวยิ่งใหญ่ "Rubber Showcase" ห้องแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมป้อนถึงมือผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพิก เลิศรังพง ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุพจน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าราชการ กยท. และคณะผู้บริหารระดับสูงของ กยท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ณ ลานด้านหน้า กยท.จ.จันทบุรี หวังเพิ่มช่องทางจำหน่าย - สร้างโอกาสเข้าถึงสินค้ายางพารา นำรายได้สู่ชาวสวนยางไทย



ดร.เทือก เลิศรุ่งพวง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Rubber Showcase) ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยางพาราให้กับทุกภาคส่วนทั้งระบบ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน และมีการขยายช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น กยท. จึงดำเนินโครงการห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ด้านการแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา โดยพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นในการกำหนดจุดแสดงและจำหน่ายสินค้า อยู่ในพื้นที่ กยท.จ. จันทบุรี และ กยท.สาขาทุ่งสง ซึ่ง กยท. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นเงินรวมกว่า 1,000,000 บาท ตั้งเป้าให้เป็นสถานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์แปรรูปยางและไม้ยางจากสถาบันเกษตรกร และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สามารถกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน และยังมีส่วนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้าน นายสุพจน์ กล่าวว่า การเปิดตัว "Rubber Showcase" ของ กยท. ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหาสถานที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ยางของตนเองมานำเสนอเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตยางของสถาบันฯ เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภค จนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ โดยเริ่มนำร่องเปิดจุดแสดงสินค้าในพื้นที่ กยท.จ.จันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับร้านกาแฟเฟอเมซอน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดินร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จึงเป็นโอกาสดีที่กลุ่มประชาชนและผู้มาใช้บริการร้านกาแฟฯ จะเข้าถึงสินค้ายางพารา โดยวางเป้าหมาย Rubber Showcase แห่งนี้ เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งขณะนี้มีชุมชนสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรี จำกัด นำผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หมอนจากยางพารา กระเป๋าสานจากยางพารา ยางนวดพอกพา เจลประคบร้อน - เย็นจากยางพารา เสื้อละหมาด/เสื้อโยคะจากยางพารา และสินค้าแปรรูปยางเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ที่รวบรวมมาจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค

"กยท. สนับสนุนให้เกิดการกระจายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปยางและไม้ยาง ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่าย ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์ได้จริง สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืนต่อไป" นายสุพจน์ กล่าวทิ้ง

เกินข่าวนี้แล้ว 46 ครั้ง

◀ CP LAND ผัก หนีปลอนเพนต์ เดินหน้าโครงการที่ยั่งยืน เนรมิตสีส้มเหนียวระดับ-กาลเวลา เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

มีกซี ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน "สวยได้ Save ดี แบบเซเลบิตีที่คุณชอบ" รวมไอเทมสุดฮอตครบครัน มาจัดโปรโมชันลดสูงสุด 50%

👍 You May Also Like

เกษตร เตรียมโชว์ศักยภาพภาคเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลกในงาน World Expo 2020 Dubai

📅 มีนาคม 8, 2022 👤 admin 🗨️ 0



ซีพีเอฟ เอาจริงหนุนกรมประมงลุยจับปลาหมอคางดำแล้ว 12 จังหวัด พร้อมเดินหน้าต่อทุกพื้นที่

📅 สิงหาคม 20, 2024 👤 aneaphong 🗨️ 0

กองทุนฟื้นฟูฯ จับมือ สภานายความ ช่วยเกษตรกรให้หลุดพ้นสัญญาณไม่เป็นธรรม

📅 ตุลาคม 19, 2021 👤 admin 🗨️ 0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย \*



การยางแห่งประเทศไทย เปิดตัว ห้องแสดง – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มช่องทางจำหน่าย กระตุ้นการสร้างเม็ดเงิน สร้างรายได้สู่ชาวสวนยางไทย



นายเพ็ก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปิดตัวห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Rubber Showcase) ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยางพาราให้กับทุกภาคส่วนทั้งระบบ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการยกระดับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน มีการขยายช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น จึงดำเนินโครงการห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ด้านการแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา โดยพื้นที่นำร่องในพื้นที่ กยท.สาขาจังหวัดจันทบุรี และ กยท.สาขาทุ่งสง โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการกว่า 1,000,000 บาท เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ให้สามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน และยังเป็น การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เห็นถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม การแปรรูปและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

## รูปภาพ







การรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

“ห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฯเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหาสถานที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ยางของตนเองมานำเสนอเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตยางของสถาบันฯ เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภค จนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ”

โดยเริ่มนำร่องเปิดจุดแสดงสินค้าในพื้นที่ กยท.จ.จันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับร้านกาแฟคาเฟ่เมซอน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ติดร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จึงเป็นโอกาสดีที่กลุ่มประชาชนและผู้มาใช้บริการร้านกาแฟฯ จะเข้าถึงสินค้าอย่างพารา โดยวางเป้าหมายRubber Showcaseแห่งนี้ เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก

ซึ่งขณะนี้มีขบวนสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรี จำกัด นำผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หมอนจากยางพารา กระเป๋าสานจากยางพารา ยางนวดพกด้า เจลประคบร้อน-เย็นจากยางพารา เสื้อลมหมาด/เสื้อโยคะจากยางพารา และสินค้าแปรรูปยางเพื่อสุขภาพอื่นๆ ที่รวบรวมมาจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค

“กยท. สนับสนุนให้เกิดการกระจายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปยางและไม้ยาง ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่าย ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสัมผัสและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้จริง สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืนต่อไป”

Share

Tweet

Share

Share

## ข่าวที่เกี่ยวข้อง



[กรมชลฯ ร่วมยกระดับ เสริมคว... \(/news/46377\)](/news/46377)

26 ต.ค. 2567



[กรุงเทพฯ และ 6 จว. ระวังน้ำ... \(/news/46148\)](/news/46148)

10 ต.ค. 2567



[อนุทิน มอบโฉนดที่ดินให้แก่... \(/news/45055\)](/news/45055)

11 ส.ค. 2567



[กรมชลฯ ร่วมทีม รมช. ัศจรรย์ ... \(/news/45996\)](/news/45996)

30 ก.ย. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล  
c c c

ขนาดตัวอักษร  
- ก +



ค้นหา

# ไทยคู่ฟ้า



(<https://www.youtube.com/c/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%>)



(<https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman>)

## ด้านเศรษฐกิจ





## ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนแผนการตรวจราชการฯ ประจำปี พ.ศ. 2568

ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนแผนการตรวจราชการฯ ประจำปี พ.ศ. 2568

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134 - 135) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการนำเสนอแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ 9 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนนำไปจัดทำเป็นแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำหรับแผนงาน/โครงการ และประเด็นการตรวจราชการ ตามนโยบาย 9 ข้อ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

**นโยบายที่ 1 เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ** เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตร ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (เน้นติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน) (สป.กษ.)

**นโยบายที่ 2 เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร** พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด ได้แก่ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม

**นโยบายที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ** อาทิ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นต้น

**นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง** อาทิ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์, หม่อนไหม) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เป็นต้น

**นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง** อาทิ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร และโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ หม่อนไหม ประมง ปศุสัตว์ และข้าว เป็นต้น

**นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร** ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5 อาทิ โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อบูชาสังคมคาร์บอนต่ำ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**นโยบายที่ 7 รับมือภัยธรรมชาติ** วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย และอุดรดิตถ์ เป็นต้น

**นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน**ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย สินค้าประมง ปศุสัตว์ พืช และยางพารา

**นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร** การประกันภัยพืชผลการเกษตร การเจรจาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ

อัลบั้มภาพ





6 พ.ย. 2567 - 16:57 น.

**เสียงตายแต่รายได้ดี! จับตะขาบนี้นำฝนในสวนยางขาย รู้ราคาแล้วจะอึ้ง แพงมากๆ ถึงกรดยางไม่ได้ ก็มีอย่างอื่นขายได้**

วันที่ 6 พ.ย.67 สมาชิก **TikTok @rubberthailand\_** โพสต์คลิปอาชีพเสริมใหม่ของชาวสวนยาง จับอสรพิษขาย ราคาต่อกิโลกรัมที่รับซื้อกันแพงมากๆ

โดยในคลิปผู้โพสต์ได้เดินส่องไฟไปตามต้นยางพาราในสวน หลังจากฝนตก เพื่อหาตะขาตัวใหญ่ที่หนีน้ำขึ้นมาเกาะบนต้นยางพารา แล้วจับใส่ลังโฟมหรือภาชนะที่ปิดฝาได้เอาไปขาย ซึ่งผู้โพสต์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#).

คลิกเลย



Pocket Option TH

## ลงทะเบียนฟรี

**“รายได้ดีกว่ากรีดยาง ก็คือจับตะขาบนี้นำฝนนี้แหละ แล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆ ด้วย ค่อยๆ เก็บสะสมไป ตกกิโลกรัมหนึ่งที่เขารับก็ 10 ใบเทา (10,000 บาท) ถือว่าแพงสุดๆ เลย บางคืนที่ฝนตกหนักๆ ได้เป็นกิโลกรัมเลยก็มี ในสวนยางไม่ได้มีแค่ตะขาบ มีงู แล้วก็เห็ดโคน ถึงยางจะกรีดยางไม่ได้ เราก็มีสินค้าอย่างอื่นที่จำหน่ายได้”**

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เพราะหลายคนไม่รู้ว่า ตะขาบ จะมีราคาแพงขนาดนี้ ซึ่งมีหลายคนที่เลี้ยงไว้ขาย เพราะราคาดี และทำกันมานานแล้ว

ขณะที่ชาวเน็ตบอกว่า มีแม่ค้านำไปทอดขายให้นักท่องเที่ยว 1 ตัวเสียบไม่ราคา 100-150 บาท บางที่ขายตัวละ 200-300 บาทเลยทีเดียว แต่หลายคนที่คิดจะทำอาชีพนี้บอกว่าขอคิดก่อน เพราะอาจจะได้ไปนอน รพ.ก่อนจะจับได้ครบ 1 กก.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
[อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#).

# เสียงตายแต่รายได้ดี! จับตะขาบนี้น้ำฝนในสวนยางชาย รัรราคาแล้วจะอึ้ง แพงมากๆ



Khaosod

อัปเดต 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



เสียงตายแต่รายได้ดี! จับตะขาบนี้น้ำฝนในสวนยางชาย รัรราคาแล้วจะอึ้ง แพงมากๆ ถึงกริดยางไม่ได้ ก็มีอย่างอื่นขายได้





วันที่ 6 พ.ย.67 สมาชิก **TikTok @rubberthailand\_** โพสต์คลิปอาชีพเสริมใหม่ของชาวสวนยาง จับอสรพิษขาย ราคาต่อกิโลกรัมที่รับซื้อกันแพงมากๆ

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยในคลิปผู้โพสต์ได้เดินส่องไฟไปตามต้นยางพาราในสวน หลังจากฝนตก เพื่อหาตะขาบตัวใหญ่ที่หนีน้ำขึ้นมาเกาะบนต้นยางพารา แล้วจับใส่ลังโฟมหรือภาชนะที่ปิดฝาได้อោไปขาย ซึ่งผู้โพสต์บรรยายว่า

**"รายได้ดีกว่ากรีดยาง ก็คือจับตะขาบหนีน้ำฝนนี้แหละ แล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆ ด้วย ค่อยๆ เก็บสะสมไป ตกกิโลกรัมหนึ่งที่เขารับก็ 10 ใบเทา (10,000 บาท) ถือว่าแพงสุดๆ เลย บางคืนที่ฝนตกหนักๆ ได้เป็นกิโลกรัมเลยก็มี ในสวนยางไม่ได้มีแค่ตะขาบ มีงู แล้วก็เห็ดโคน ถึงยางจะกรีดยางไม่ได้ เราก็มีสินค้าอย่างอื่นที่จำหน่ายได้"**

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เพราะหลายคนไม่รู้วาทะขาบ จะมีราคาแพงขนาดนี้ ซึ่งมีหลายคนที่เลี้ยงไว้ขาย เพราะราคาดี และทำกันมานานแล้ว

ขณะที่ชาวเน็ตบอกว่า มีแม่ค้านำไปทอดขายให้นักท่องเที่ยว 1 ตัวเสียเงินไม่ราคา 100-150 บาท บางที่ขายตัวละ 200-300 บาทเลยทีเดียว แต่หลายคนก็คิดจะทำอาชีพนี้บอกว่าขอคิดก่อน เพราะอาจจะได้ไปนอน รพ.ก่อนจะจับได้ครบ 1 กก.

**@rubberthailand\_ #ยางพารา #ขึ้นฟีดเถอะ #fyp ฅ บู๊รัก - Xingmp!**

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : [เสียงตายแต่รายได้ดี! จับตะขาบหนีน้ำฝนในสวนยางขาย รู้ราคาแล้วจะอึ้ง แพงมากๆ](#)

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

- Website : <https://www.khaosod.co.th>

#ตะขาบ

#ยางพารา

#ราคา

#สวนยาง

#รายได้

#ทั่วไป

ทั่วไป

ดูข่าวต้นฉบับ [↗](#)

